
BORGARRÁÐ 7. maí 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
hvaða leiðir í leiðakerfi Strætó bs. hafa verið lagðar niður vegna COVID-19 - R20050062

Hvaða leiðir í leiðakerfi strætó hafa verið lagðar niður vegna COVID 19 og er fyrirhugað að 
taka þær leiðir upp að nýju?


